



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

ไทยโพสต์

วันที่ ๖ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๖๐ หน้า ๑๗

กรมหมอดินแนะเกษตรกรสำรองน้ำช่วงหน้าฝนด้วย

“บ่อจิว” แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งหน้า

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า จากการศึกษาที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ บ่อจิว โดยให้เกษตรกรเจ้าของที่ดิน มีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายในการขุดสระ จำนวน 2,500 บาท ต่อบ่อขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 34 x 20 x 3 เมตร) กระจายอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกร ใช้ในการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร นอกเขตชลประทาน เพื่อเป็นการ

บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2559 กรมฯ ได้ดำเนินการขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานอย่างต่อเนื่องประมาณ 374,807 บ่อ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 81 ดำเนินการกระจายอยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรกรรม และในปี 2560 ได้ดำเนินการขุดบ่อจิวตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรแล้วเสร็จอีก จำนวน 44,000 บ่อ และยังมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายสามารถขุดบ่อจิวให้แก่เกษตรกรที่มีความ

ต้องการเพิ่มเติมได้อีก จำนวน 3,092 บ่อ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 45,527 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 96.67 สำหรับในปีงบประมาณ 2561 ที่จะถึง กรมพัฒนาที่ดินได้นำความต้องการของเกษตรกรเสนอตั้งเป็นค่าของงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จำนวน 45,000 บ่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเข้าพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2560

“ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้ว โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ “บ่อจิว” มีความพร้อมที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่กำลังตกอยู่ในขณะนี้ ดังนั้นเกษตรกร

จึงควรเตรียมสำรองเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า จำนวนบ่อจิวที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทย กว่า 400,000 บ่อ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งหน้าได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งสามารถที่จะสำรองน้ำไว้ใช้ในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า 400 ล้าน ลบ.ม.” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน สามารถแจ้งความจำนงได้ที่หมอดินอาสาใกล้บ้านหรือติดต่อกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หรือสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศ